

Số: 06 /BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
Phiên họp thứ 39 của Thường trực HĐND huyện khóa XI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thường trực HĐND huyện đã tiến hành Phiên họp thứ 39.

Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 25/5/2020 (thứ Hai).

Địa điểm: Phòng họp HĐND và UBND huyện

Chủ trì: ông Nguyễn Hoàng Tùng - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Thư ký: ông Trần Hùng Tâm - Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện.

Thành phần tham dự: 4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện (*vắng ông Châu Vũ – Trưởng Ban Pháp chế do bận công tác vắng mặt tại Côn Đảo*).

Dự phiên họp có có ông Lê Văn Đức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lê Văn Phong - Chủ tịch UBND, bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Tổ trưởng, Tổ phó 5 Tổ đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ - LĐTB và Xã hội, Phòng Kinh tế, Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện.

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

- **Ông Trần Hùng Tâm**: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, người chủ trì và thư ký phiên họp.

- **Ông Nguyễn Hoàng Tùng**: phân công ông Lê Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện điều hành phiên họp.

- **Ông Lê Minh Nhựt**: Theo dự kiến nội dung chương trình, Phiên họp tập trung thảo luận về 02 nội dung: chuẩn bị cho Kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự nếu có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định thì tổ chức trong tháng 6/2020 theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và thống nhất về thời gian triệu tập, dự kiến nội dung chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện theo luật định.

Các thành viên Thường trực HĐND huyện và đại biểu tham dự phiên họp đã thống nhất 100% về nội dung, chương trình và phương pháp làm việc của phiên họp.

1. Nội dung thứ nhất, về việc chuẩn bị cho Kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện:

- **Ông Lê Minh Nhật:** Sau Phiên họp thứ 38, Chủ tịch HĐND huyện đã ký ban hành Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về chuẩn bị tổ chức Kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự nếu có đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định thì tổ chức trong tháng 6/2020 theo chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ. Nội dung chủ yếu là ban hành Nghị quyết theo đề nghị của UBND huyện về bãi bỏ 02 cơ quan chuyên môn: Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh - Xã hội, Thanh tra huyện và thành lập mới Phòng Lao động Thương binh - Xã hội và Y tế huyện; đồng thời bầu cử kiện toàn nhân sự các chức danh có liên quan để thực hiện Quyết định của Tỉnh uỷ về phê duyệt Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ chủ chốt huyện Côn Đảo, giai đoạn 2020-2025, 2021-2026”.

Nội dung này, Thường trực giao Ban Pháp chế HĐND huyện chủ động theo dõi, tổ chức thẩm tra các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định và sau khi nhận được Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện đề nghị triệu tập Kỳ họp bất thường của HĐND huyện thì tham mưu cho Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề, khai mạc sau 07 ngày kể từ ngày ban hành quyết định triệu tập.

Ngoài ra, gần đây UBND huyện có 02 Tờ trình số 47/TTr-UBND và số 48/TTr-UBND ngày 04/5/2020, đề nghị HĐND huyện cho chủ trương về 02 Dự án: Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo và Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K. Thường trực HĐND huyện đã giao Ban Kinh tế - Xã hội chủ động tổ chức thẩm tra sau khi đã nhận được đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo luật định, nếu kịp thì bổ sung nội dung này vào Chương trình của Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện.

- **Bà Đoàn Thị Diệu Hiền:** Về việc bãi bỏ 02 cơ quan chuyên môn của UBND huyện là Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh - Xã hội, Thanh tra huyện và thành lập mới Phòng Y tế - Lao động Thương binh - Xã hội để thực hiện Quyết định của Tỉnh uỷ, qua theo dõi đã có các văn bản của phê duyệt Tỉnh uỷ, chỉ đạo của Huyện uỷ và HĐND huyện sẽ tổ chức kỳ họp theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ, khi HĐND huyện bãi bỏ 02 cơ quan chuyên môn của UBND huyện thì đồng thời HĐND huyện phải thực hiện thủ tục bầu cử miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với Thủ trưởng 02 cơ quan này. Do vậy, đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu UBND huyện hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục gửi Ban Pháp chế để tổ chức thẩm tra.

Ngoài ra, qua nghiên cứu Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện uỷ về Phương án số 07-PA-UBND ngày 08/5/2020, Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện tham mưu UBND huyện văn bản xin ý kiến của Sở Nội vụ và được trả lời tại Công văn số 362/SVN-TCCB ngày 19/3/2020: “... Đề án có thể lấy tên: “Giải thể Phòng

Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội; Giải thể Thanh tra; Thành lập Phòng Y tế - Lao động Thương binh Xã hội huyện Côn Đảo". Ý kiến này đã được UBND huyện tiếp thu, tuy nhiên nhưng khi lập Phương án lại lấy tên: "*Giải thể Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội; giải thể Thanh tra huyện; thành lập Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội và Y tế*". Nội dung này có một số đại biểu thắc mắc, đề nghị lãnh đạo Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện giải thích thêm về tên gọi của cơ quan thành lập mới này.

- **Bà Nguyễn Thị Trinh:** Về 02 Tờ trình số 47/TTr-UBND và 48/TTr-UBND ngày 04/5/2020 của UBND huyện. Tới thời điểm hiện nay, qua công tác tập hợp hồ sơ, tài liệu, thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo do Phòng Kinh tế làm Chủ đầu tư cơ bản đã đầy đủ theo quy định, Ban đã xây dựng xong dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra của dự án này.

Riêng về hồ sơ, tài liệu có liên quan tới điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K, Ban có trao đổi, đề nghị Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (*Chủ đầu tư dự án*) tham mưu UBND huyện báo cáo giải trình bổ sung 02 nội dung: nêu rõ lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đánh giá về kết quả triển khai thực hiện dự án từ năm 2014 (*từ khi Thường trực HĐND huyện có văn bản cho chủ trương*) tới thời điểm hiện nay và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Mặc dù điện thoại nhiều lần, nhưng đến nay, Ban KT-XH vẫn chưa nhận được văn bản báo cáo giải trình bổ sung của UBND huyện để làm cơ sở thẩm tra.

- **Ông Trần Công Dinh – Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:**

Về lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện Côn Đảo về phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cấm mốc lô K thì tổng mức đầu tư của dự án này là 4 tỷ 9 trăm triệu; tại thời điểm năm 2004 (*trước khi Luật Đầu tư công năm 2014 có hiệu lực thi hành*) thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư là của UBND huyện (dưới 5 tỷ). Theo Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, UBND huyện đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án này (lần thứ nhất) lên tới hơn 14 tỷ, vượt tổng mức dự toán phê duyệt dự án, nên UBND huyện đề nghị HĐND huyện xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng quy định.

Về kết quả triển khai thực hiện dự án: UBND huyện đã có thông báo đề nghị các hộ gia đình, cá nhân thực hiện di dời trước ngày 10/5/2020 để giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án. Đến nay đã có 13/30 hộ đã nhận tiền bồi thường và ký vào biên bản bàn giao mặt bằng, Phòng TN-MT đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị liên quan vận động sớm bàn giao mặt bằng trên thực địa, hiện đã có 07/13 hộ đã tháo dỡ bàn giao mặt bằng và có 01 hộ bà Phan Thị Chuối mặc dù chưa nhận tiền bồi thường nhưng đã tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Còn lại 07 hộ đã nhận tiền đang tháo dỡ di dời, nhưng đề nghị gia hạn thêm đến ngày 31/5/2020 sẽ bàn giao mặt bằng vì lý do tình hình thời tiết và kiếm mặt bằng thuê khó khăn. Còn lại 17/30 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, đang có đơn khiếu kiện, khiếu nại và các cơ quan chức năng của huyện đang thụ lý, giải quyết. Phòng TN-MT sẽ tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục vận động các hộ gia đình, cá nhân còn lại chấp hành chủ trương thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

- **Bà Nguyễn Thị Trinh:** do những nội dung yêu cầu báo cáo giải trình bổ sung này Ban KT-XH đã trao đổi với Trưởng Phòng TN-MT trước đó nên đồng chí Dinh không nắm để trả lời đúng trọng tâm vấn đề. Đề nghị đồng chí Dinh về báo cáo lại đồng chí Trưởng phòng sớm tham mưu UBND huyện cung cấp bổ sung báo cáo theo yêu cầu của Ban để có cơ sở thẩm tra về dự án này.

=> **Ông Lê Minh Nhật, thay mặt Thường trực HĐND huyện kết luận rút lại, nội dung này:** Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và cho chủ trương nhiều lần, UBND và các cơ quan cấp tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, việc triển khai dự án trước đây và sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn phải triển khai thực hiện vì mục tiêu đầu tư và sự cần thiết đầu tư của dự án. Tuy nhiên do tổng mức đầu tư tăng hơn so với dự kiến ban đầu gấp hơn sáu lần, diện tích của dự án cũng lớn hơn, số hộ dân chịu sự tác động của dự án cũng nhiều hơn. Quy mô dự án thay đổi do thay đổi chính sách, đơn giá bồi thường và do trượt giá, do thay đổi thiết kế; quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn nên UBND huyện phải chỉ đạo chủ đầu tư tham mưu báo cáo giải trình rõ về thực tế tình hình và cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định luật đầu tư để mọi đại biểu đều biết và đủ thủ tục để thẩm tra. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện gửi thư mời chính thức hoặc nội dung yêu cầu giải trình cụ thể bằng văn bản đến Chủ dự án. Nếu nhận được các báo cáo giải trình hoàn chỉnh theo yêu cầu, thì tổ chức thẩm tra để nếu kịp thì đưa vào nội dung kỳ họp chuyên đề, nếu không kịp thì để lại kỳ họp thường lệ giữa năm.

2. Nội dung thứ hai, bản bạc, thống nhất quyết định triệu tập và về thời gian tổ chức, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện: (có Biên bản và Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch riêng)

Sau khi thảo luận, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện trong 03 ngày, dự kiến từ ngày 22/7/2020 đến ngày 24/7/2020. Do Kỳ họp dành thời gian để tiến hành công tác kiện toàn nhân sự khi đã có kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nên Thường trực HĐND huyện thống nhất rút gọn một số nội dung trình bày trực tiếp tại kỳ họp như dự kiến Chương trình kỳ họp do Bộ phận chuyên trách HĐND huyện trình bày tại phiên họp. Thường trực HĐND huyện giao cho:

- Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND và UBND huyện triển

khai thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu và chuẩn bị tổ chức kỳ họp theo hệ thống văn bản do Thường trực HĐND huyện ban hành.

- Bộ phận chuyên trách HĐND huyện theo dõi, đôn đốc và chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục liên quan tới công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện theo luật định.

Phiên họp thứ 39 kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gửi đến các thành viên Thường trực, lãnh đạo hai Ban HĐND huyện, UBND huyện và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan./

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Trần Hùng Tâm

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP



Nguyễn Hoàng Tùng